

เด็ก ๆ ดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมา

โดย เด็กชายอุดมโชค แสงนก

โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ภัยพิบัติ คือภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน วิธีชีวิตของผู้คน โดยส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ภาวะเศรษฐกิจในสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ภัยพิบัติเป็นอุบัติเหตุขนาดใหญ่อันทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายและสูญเสียทรัพย์สิน ตลอดจนชีวิตเป็นจำนวนมาก เป็นเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว แผ่นดินยุบ ก่อให้เกิดผลกระทบที่มีอันตรายรุนแรงต่อครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศชาติ นอกจากนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วยังมีการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเกิดจากความตั้งใจ ความประมาท ความผิดพลาด เช่น สงคราม การก่อการร้าย ติ๊กถล่ม สถานการณ์ใน 3 จังหวัดในภาคใต้ เป็นต้น

ผมอาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มแบบแอ่งกระทะ ประกอบด้วยเนินเขา ป่าและที่ราบเป็นตอน ๆ สลับกันไป เป็นจังหวัดที่มีภูเขาล้อมรอบจึงทำให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว ภัยพิบัติที่พบเจอส่วนใหญ่จะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง ซึ่งในชุมชนของผมต้องประสบภัยแล้งทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ทำให้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ พืชผลทางการเกษตรก็ขาดแคลนน้ำล้มตายเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อครอบครัวผมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากราชการก็ยังไม่เพียงพอ ครอบครัวผมจึงคิดแก้ปัญหาโดยการเก็บน้ำฝน สูบน้ำเก็บไว้ในถังและช่วยกันประหยัดน้ำ เช่น น้ำที่จากการซักผ้าก็นำมารดต้นไม้ ไม่เปิดน้ำให้ไหลตลอดเวลาเมื่อล้างหน้า ล้างมือ แปรงฟันควรปิดก๊อกน้ำก่อน ปลูกผักที่อายุสั้นและใช้น้ำน้อยลง นอกจากการวางแผนการใช้น้ำภายในครอบครัวแล้ว ครอบครัวของผมยังให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านอีกด้วย ภัยแล้งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ผลกระทบที่ตามมา อีกประการหนึ่งคือเกิดไฟป่าซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะควบคุมได้ยากและทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อชีวิต ในชุมชนของผม ผมมีวิธีการป้องกันเพื่อรับมือกับไฟป่า โดยทางหน่วยงานราชการมาให้ความรู้ในเรื่องการรับมือกับไฟป่าถึงข้อควรจำ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดไฟป่า ผมและครอบครัวตลอดคนในชุมชนได้นำมาปฏิบัติ ร่วมกันสร้างแนวกันไฟขนาดกว้างรอบที่พักอาศัย หากไม่จำเป็นไม่ควรจุดไฟในป่าหากจุดไฟต้องควบคุมให้ไฟดับโดยสนิท และเวลาดับเพลิงต้องอยู่เหนือลม เตรียมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือการดับไฟป่าไว้ให้ชัดเจนทุกบ้าน ตลอดจนเข้ารับการฝึกซ้อมการดับไฟป่า การดูแลตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ตลอดจนการช่วยเหลือผู้อื่น นอกเหนือจากนั้นผมยังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันอีกทางหนึ่งด้วย

ภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรือภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งนั้นเราจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อสามารถรับมือได้เมื่อเราต้องประสบกับภัยพิบัติเหล่านั้นบนความมีสติ ความรอบคอบ จึงจะทำให้เราไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินหรือสูญเสียน้อยที่สุด และมีชีวิตที่ปลอดภัยได้